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ผู้ไม่มาประชุม 

- ไม่มี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ผู้เข้าร่วม...... 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายชัยพร  นูพลกรัง สมาชิกสภา  อบต.รังงาม  หมู่  1 ชัยพร  นูพลกรัง  
2 นายชาญชัย  บุตรประเสริฐ สมาชิกสภา  อบต.รังงาม หมู่ 2 ชาญชัย  บุตรประเสริฐ  
3 นายบุญชู  ธุระธรรม สมาชิกสภา อบต.รังงาม หมู่ 3 บุญชู  ธุระธรรม  
4 นายสมภาร  ทาระแพน สมาชิกสภา อบต.รังงาม  หมู่ 4 สมภาร  ทาระแพน  
5 นางเที่ยง  พิมพ์ไสงค์     สมาชิกสภา อบต.รังงาม หมู่ 5 เที่ยง  พิมพ์ไธสงค์  
6 นางสาวกมล  ศรีบุรี สมาชิกสภา อบต.รังงาม หมู่ 6 กมล  ศรีบุรี  
7 นายทิง  ศรีแก้ว สมาชิกสภา  อบต.รังงาม  หมู่  7 ทิง  ศรีแก้ว  
8 นายบุญรอด  ทองสถิตย์ สมาชิกสภา  อบต.รังงาม  หมู่  8 บุญรอด  ทองสถิตย์  
9 นายณรงค์ชัย  สุริยะ สมาชิกสภา  อบต.รังงาม  หมู่  9 ณรงค์ชัย  สุริยะ  
10 นางรัญธม  พิลึก เลขานุการสภา อบต.รังงาม รัญธม  พิลึก  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสว่าง  บุตรประเสริฐ นายก อบต.รังงาม สว่าง  บุตรประเสริฐ  
2 นายชาญชัย  สิทธิเวช รองนายก อบต.รังงาม ชาญชัย  สิทธิเวช  
3 นายเนื่อง  ท้าวจัตุรัส รองนายก อบต.รังงาม เนื่อง  ท้าวจัตุรัส  
4 นายบด  เจียนสันเทียะ เลขานุการนายก อบต.รังงาม บด  เจียนสันเทียะ  
5 นายองอาจ  แสงทน หัวหน้าสำนักปลัด -  
6 นางสมัย  จินดามาตย์ ผอ.กองคลัง -  
7 นายภานุพงศ ์ สอนสำโรง ผอ.กองการศึกษาฯ ภานุพงศ์  สอนสำโรง  
8 นางโสภา  หิงสันเทียะ นักวิชาการเงินและบญัชีชำนาญการ -  
9 นายพัทธะธงชัย  พิลึก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พัทธะธงชัย  พิลึก  
10 นางแสงจันทร์  กริ่งสันเทียะ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ แสงจันทร์  กริ่งสันเทียะ  
11 นายธนวินท์  โชตินอก เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน ธนวินท์  โชตินอก  
12 นายณฐ  โสดาดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ณฐ  โสดาดี  
13 นายสุริยา  ชุมชัย นายช่างโยธาชำนาญงาน -  
14 นางกัลยา  สอนสำโรง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กัลยา  สอนสำโรง  
15 นางสาวเบญชญา  เชิดสูงเนิน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เบญชญา  เชิดสูงเนิน  
16 น.ส.จุฑามาศ  ขึ้นกันกง ผช.จพง.ธุรการ จุฑามาศ  ขึ้นกันกง  
17 น.ส.จันทร์เพ็ญ  โฮมภิรมย์ ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ จันทร์เพ็ญ  โฮมภิรมย์  
18 นายดนัย  ต่ายสันเทียะ ผช.นายช่างโยธา -  
19 น.ส.จุฑามาศ  เคนชมภู ผช.จพง.บันทึกข้อมูล จุฑามาศ  เคนชมภู  
20 นายจารุวัตร  กาฬปักษิณ ผช.จพง.พัสดุ จารุวัตร  กาฬปักษิณ  
21 นายฐิภากร  จอดพิมาย ผช.ช่างไฟฟ้า ฐิภากร  จอดพิมาย  
22 นายชิรพล  เชิดสูงเนิน ผช.จพง.ธุรการ ชิรพล  เชิดสูงเนิน  
23 นางเรณู  เอ่ียมรัศมี ผช. จพง.พัฒนาชุมชน เรณู  เอ่ียมรัศมี  
24 นางสิริทรัพย์  เอ่ียมภู่ ผช.จพง.การเงินและบัญชี สิริทรัพย์  เอ่ียมภู่  
25 นางสาวสาลินี  คำหมาย คนงานทั่วไป สาลินี  คำหมาย  
26 นายธนาพุฒิชัย  วงษ์ศิริ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ธนาพุฒิชัย  วงษ์ศิริ  
27 นายเกรียงไกร  อุดมบุญ จพง.ธุรการปฏิบัติงาน เกรียงไกร  อุดมบุญ  
28 นายสุรเชษฐ  ทองสอาด ผอ.กองช่าง -  
29 น.ส.ศิริรัตน์  ฤทธิ์กำลัง จพง.จัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน -  
30 นางเข็มทอง  พุทรา แม่บ้าน -  
31 นายทองเพชร  หาญชนะ พนักงานจ้างเหมากองช่าง ทองเพชร  หาญชนะ  
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ประธานสภากล่าวเปิดประชุมและแจ้งระเบียบวาระการประชุมในวันนี้ให้ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี   1  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

  ไม่มี 
1.1 เรื่องจากส่วนราชการอ่ืน  

นายสมภาร  ทาระแพน ประธานสภา อบต. เชิญส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อราชการ 
นายวุฒิชัย  ตั้งพาณิชย์ พลังงานจังหวัดชัยภูมิ  เรียน ท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร ท่าน ส.อบต.ทุกท่าน 
กระผมนายวุฒิชัย  ตั้งพาณิชย์ พลังงานจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ
ขอขอบคุณ อบต.รังงามที่ได้ให้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ สำนักงานพลังงานจังหวัดมาร่วมประชุมวันนี้เพ่ือชี้แจง
โครงการเพ่ิมสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงาน
ชุมชน ในปีงบประมาณ 2567 – 2568 ได้สนับสนุนงบประมาณให้ อปท.ที่เข้าร่วมโครงการ 9 แห่ง และสำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินได้พบว่าโครงการทำต่อเนื่อง 2-3 ปี บางครั้งมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร จึงไม่ได้ดำเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง บางครั้ง อปท.ไม่รับเทคโนโลยี สตง.จึงแนะนำให้สำนักงานพลังงานชี้แจงต่อท่ประชุมสภาท้องถิ่น เพ่ือ
นำเข้าแผนและดำเนินการต่อไป   สำหรับขั้นตอนการดำเนินการตามโครงการขอเชิญ จนท.จากสำนักงานพลังงาน
จังหวัดชัยภูมิชี้แจงเพิ่มเติมตรับ   
นายวิชัย  แกมมณี นายช่างเทคนิคชำนาญงาน สนง.พลังงานจังหวัดชัยภูมิ 
เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร และ ส.อบต.รังงามทุกท่านครับ 

ที่มาของโครงการเพ่ิมสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและ
เครือข่ายพลังงานชุมชน 

1. ดำเนินการภายใต้กรอบแนวคิด “การวางแผนพลังงานชุมชน” เพ่ือให้คนในชุมชนตระหนักรู้เรื่อง
พลังงานและวางแผนการช้พลังงานของชุมชนได้อย่างเหมาะสม โดยมุ่งเน้นไปเรื่องลดรายจ่าย และ
พ่ึงพาตนเองทางด้านพลังงาน ผ่าน 10 ขั้นตอน การวางแผนพลังงานชุมชน 

2. สำนักงานพลังงาน ร่วมกับ คณะทำงานพลังงานในระดับชุมชน ประกอบด้วยผู้นำชุมชนที่เป็นทางการ 
ปราชญ์ นักพัฒนาที่ไม่เป็นทางการ ดดยกลุ่มนี้เรียกว่า “อาสาสมัครพลังงานชุมชน”หรือ อส.พน.เพ่ือ
ค้นหาศักยภาพในชุมชนในด้านต่างๆ กลั่นกรองออกมาเป็นร่างแผนงานด้านพลังงาน 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วม นำร่างแผนงานโครงการด้านพลังงานมาพิจารณานำเข้าบรรจุ
ใน “แผนพัฒนาท้องถิ่น” 2565-2569 

 

32 นางสาวจงหลิน  เลาลาด พนักงานจ้างเหมา จงหลิน  เลาลาด  
33 นายวุฒิชัย  ตั้งพาณิชย์ พลังงานจังหวัดชัยภูมิ วุฒิชัย  ตั้งพาณิชย์  
34 นายวิชัย  แกมมณี นายช่างเทคนิคชำนาญงาน สนง.

พลังงานจังหวัดชัยภูมิ 
วิชัย  แกมมณี  

35 นางสาวประนอม  ศิริธรรม จนท.ประสานงานโครงการชุมชน ประนอม  ศิริธรรม  
36 นางสาวกนิษฐา  วรรณพงษ์ จนท.ประสานงานโครงการ กนิษฐา  วรรณพงษ์  



 
 

4. อปท. 7,850 แห่ง จะต้องได้ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดอย่างน้อย 95% และมีแผนงาน
โครงการด้านพลังงานเป็นของท้องถิ่นเอง ตามบริบบทและศักยภาพของแต่ละชุมชน 

5. สำนักงานพลังงานจังหวัด ร่วมกับ ผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ อปท.ดำเนินการจัดทำแผนงานด้าน
พลังงานโดยอาศัยความรู้ ความสามารถด้านการจัดทำแผนพัฒนาตำบลของเจ้าเน้าที่  อปท.
แนวนโยบายจากผู้บริหารท้องถินและองค์ความรู้ด้านพลังงานของสำนักงานฯ ทำให้ เกิด
แผนงานดครงการด้านพลังานแบบบูรณาการ ที่มีความเหมาะสมกับริบทและศักยภาพของแต่ละ
ชุมชน 

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 
1. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพลังานขั้นพื้นฐาน และการจัดการพลังงานในชุมชน (ดำเนินการแล้ว) 
2. ศึกษาดูนานเทคโนโลยีพลังงานที่ยั่งยืนและสัมมนาการปรับปรุงร่างแผนงานโครงการด้านพลังงาน

(ดำเนินการแล้ว) 
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพ่ือขับเคลื่อนแผนงานพลังงานในชุมชน (ชี้แจงในที่ประชุมสภาท้องถิ่น

ในวันนี้) 
4. อปท.ส่งแผนที่บรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น /อปท.คัดเลือกโครงการขอรับการสนับสนุนปีงบ 2569 
5. จัดสัมมนาสรุปบทเรียนโครงการด้านพลังงานในชุมชน 

-อปท. 9 แห่ง ได้รับงบประมาณจากพลังงานจังหวัด อปท.ละประมาณ 50,000 บาท ในปีงบประมาณ 2569 (ปีงบ
ที่ผ่านมา อปท.ละ 100,000 ) 
-อบต.เจาทองเสนอเตาประสิทธิภาพสูงและอบรม ปีงบ 68 
-อบต.ตาเนินได้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  ปีงบ 68 
-อบต.รังงาม เสนอเข้าแผนไว้มี  2 โครงการ ได้แก่ 1.ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ และ 2.ไฟฟ้าโซล่าเซล ปีงบ 
69 
 นางเที่ยง พิมพ์ไธสงค์ ส.อบต.บ้านหนองตอ หมู่ที่ 5  เรียนประธานสภา อบต. 
1. ตามที่ได้รับฟังตัวอย่างโครงการที่สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมสภา อบต.รังงาม  

ดิฉันขอเสนอ ระบบอบแห้ง เนื่องจากมะม่วงปีนี้ออกจำนวนมากอยากได้มาอบมะม่วง 
นายวิชัย  แกมมณี นายช่างเทคนิคชำนาญงาน สนง.พลังงานจังหวัดชัยภูมิ  
1. ระบบอบแห้ง ขนาด 2x2 เมตร 1 ชุดรวมตะแกรง 24,000 บาท ปีที่แล้ว อบต.นายฝายเสนอขอตัวนี้ มาแปรรูป
มะม่วงกวน /มะม่วงแก้วขมิ้น ทำมะม่วงหนึบ 
2. ถ้าจะเพ่ิมเติมเรื่องระบบอบแห้งให้เพ่ิมไปในแผนได้ และส่งโครงการให้อีกครั้ง 

 
มติที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  ประจำปี 2568  เมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ์ 2568 

 มติที่ประชุม  รับรองไม่มีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  กระทู้ถาม 
  ไม่มี  
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ (ญัตติเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา) 
  5.1 ญัตติ เรื่อง เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 1/2568 กำหนดสมัยประชุม
สมัยสามัญ ประจำปี 2568  

นายสมภาร  ทาระแพน  ประธานสภา อบต.  เชิญผู้บริหารชี้แจง 
นายสว่าง  บุตรประเสริฐ นายก อบต.รังงาม  
กราบเรียนท่านประธานสภา อบต.รังงาม ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

ตามที่ อบต.รังงามได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 แล้วนั้น 
เนื่องจาก อบต.รังงาม จะดำเนินการโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน และโครงการที่รองรับการบริหารงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งบางโครงการ
ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทั้งนี้ก็เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณเงินสะสม และการ
ขอรับงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น อบต.รังงาม จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2566-2570) เพ่ิมเติม ครั่งที่ 1/2568  
 การเพ่ิมเติมแผนครั้งนี้ ขอให้ ส.อบต.รังงามทุกท่านได้พิจารณาจากร่างแผนฯ ที่แจกให้ไปพร้อมกัน  และ
ขอมอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนนำเสนอรายละอียดของโครงการตามแผนต่อไปครับ 
นายณฐ  โสดาดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
เรียนท่านประธานสภา อบต.คณะผู้บริหาร และ ส.อบต.รังงามทุกท่าน 
ขอให้ทุกท่านได้ตรวจดูตามร่างแผนที่แจกให้ไปพร้อมกันครับ  
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-ร่าง- 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
( พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ) 
เพิ่มเติม ครั้งที่  1/256๘ 

 

 
 
 
 

                           งานนโยบายและแผน 
องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 
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นายสมภาร  ทาระแพน  ประธานสภา อบต.  เมื่อที่ประชุมสภา ได้อภิปรายพอสมควรแล้วจึงขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม  เห็นชอบเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที ่1/2568 ด้วยเสียง 9 เสียง   
 ผู้เข้าร่วมประชุม  9  คน 

  
5.2 ญัตติ เรื่องโครงการคุ้มครอง ดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ช่วงบ้านบุ่งหวาย 

หมู่ 1-เขตติดต่อตำบลหนองฉิม) ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568   
นายสมภาร  ทาระแพน  ประธานสภา อบต.  เชิญผู้คณะผู้บริหารชี้แจง 
นายสว่าง  บุตรประเสริฐ นายก อบต.รังงาม  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 -ก่อนอ่ืนก็ขอซักซ้อมความเข้าใจ เรื่องแนวเขตระหว่างตำบลหนองฉิม กับตำบลรังงาม ตามที่นายกได้ไป
ร่วมประชุมเรื่องการจัดทำแนวเขตตำบลที่อำเภอเนินสง่า ที่มีการประชุม 2 ครั้ง บ้านโสกคร้อ ตำบลหนองฉิมขอ
คืนพ้ืนที่จาก 4 แยกที่เดิม (เขตติดต่อตำบลรังงาม-ตำบลหนองฉิม เดิม ก่อนแนวเขตตามแผนที่ภาษี) ก็เลย
สอบบถามกับเจ้าหน้าที่ว่าทำได้ ฉะนั้นเขตสิ้นสุดตำบลรังงาม ให้ยึดตามเดิม คือ จาก 4 แยกท่ีเราได้พัฒนาไว้  
 -ถนนก็พัฒนาจาก 4 แยกมา 
 -ที่ยังไม่ตกลงคือ เขตติดต่อ กับตำบลบ้านกอก (ตำบลรังงาม-ตำบลบ้านกอก) ฟาร์มหมูบ้านสระสี่เหลี่ยม 
ตำบลบ้านกอก เพราะเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม น้ำขี้หมูไหลลงถนนลาดลางแล้ว นายกโทรหา นายก อบต.บ้านกอก
ให้ดำเนินการ  
 -กรณี ตำบลรังงาม และตำบลบ้านกอก น่าจะไประดับจังหวัด เพราะเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม ตอน
ประชาคมขออนุญาตก่อสร้างฟาร์มหมูก็ขอจาก อบต.บ้านกอก 
 -กรณี ตำบลรังงาม-ตำบลหนองฉิม  ที่เราจะทำโครงการพัฒนาฯ ในวันที่ 20 นี้ นอกจากตรงนั้นก็อยากให้
ทำช่วงโรงเรียนบุ่งหวายฯ หมู่ที่ 2 ขึ้นมาถึง หมู่ที่ 4 เรียนท่านประธานสภา ถึงท่าน ส.อบต.รังงามทราบ  
 -ช่วงเขตติดต่อรังงาม-หนองฉิม ขนาดเราไปปลูกให้เขา เขาก็ยังจุดไฟเผา เขาก็ไม่เกรงใจเราเลย ผมก็ได้
มอบหมายให้รองนายกให้ประสานกับผู้ใหญ่บ้าน กำนันตำบลหนองฉิม 
นายสมภาร  ทาระแพน  ประธานสภา อบต.   

 ของเขาขอคืน ของเราก็จะได้ไปร่วมกันพัฒนา ปกติก็จะปีละหลายรอบเพราะเป็นเขตทางเข้าตำบลเราก็สวยงาม 
 

 มติที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ 

นายสมภาร  ทาระแพน  ประธานสภา อบต.  เชิญผู้เข้าร่วมประชุมเสนอเรื่องอ่ืนๆ 
1. เรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าวปีนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ มีประชาชนสอบถามมาเนื่องจากใกล้ช่วงเวลาหว่านข้าวแล้ว 
นายสว่าง  บุตรประเสริฐ นายก อบต.รังงาม เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
1. เรื่องโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์ดี (เมล็ดพันธุ์ข้าว) วันนี้เป็นนิมิตรหมายอันดี ทุกอย่างเกิดข้ึนที่สภา 

มีคำถามก็ต้องมีคำตอบ ที่ผ่านมาก็มีน้องกล้วยกับนักวิชาการเกษตร รับผิดชอบและผมได้เรียกปลัดสอบถาม
อยากได้ตัวเลขจะได้จัดซื้อจัดหาให้ประชาชน ส่วนมากวันพืชมงคลก็จะได้พันธุ์ข้าวมาให้ประชาชน อยากฟัง 
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ท่านปลัด ท่านเกษตร ว่าจะมีแนวทางอย่างไร  มีเหตุอะไรจึงไม่ได้จัดซื้อพันธุ์ข้าวในปีนี้  สำหรับนายกต้องหาให้ได้  
(พันธุ์ข้าว) ปีที่แล้วเก็บได้เท่าไร ถ้าไม่มีตัวเลขไม่มีเงินเราไปต่อไม่ได้ เชิญปลัด   
นายสมภาร  ทาระแพน  ประธานสภา อบต.   
1. เรื่องเก็บเงินค่าพันธุ์ข้าวส่งคืนหมดหรือยัง 
2. สำหรับการจัดหาพันธุ์ข้าวมาให้ประชาชน ผมเสนอว่าต้องสำรวจความต้องการพันธุ้ข้าวก่อนค่อยไปรับพันธุ์

ข้าว (จัดซื้อ) 
นางรัญธม  พิลึก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.รัง
งามทุกท่าน 
1. เรื่องโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์ดี (กองทุนข้าว) การเก็บเงินคืนค่าเมล็ดพันธุ์ข้าว และการจัดซื้อเมล็ด

พันธุ์ข้าวให้เกษตรกรในปีงบประมาณ 2568 นี้ ท่านนายกได้เรียกสอบถามและปลัดได้นำเรียนข้อมูลให้ท่าน
ทราบแล้ว /วันนี้ปลัดขอชี้แจงให้สภา อบต.รังงามได้รับทราบอีกครั้งดังนี้ค่ะ 
(1) การเก็บเงินคืนค่าเมล็ดพันธุ์ข้าวจากปีที่แล้ว อบต.รังงามได้ทำหนังสือส่งถึงเกษตรกรผู้รับพันธุ์ข้าว โดย

ผ่านสมาชิกสภา อบต.รังงาม ให้รวบรวมเงินส่งคืนค่าพันธุ์ข้าวจากเกษตรกรในหมู่บ้านที่รับพันธุ์ข้าวไป
ตามรายชื่อผู้รับเมล็ดพันธ์ข้าว หนังสือออกไปเมื่อต้นเดือนเมษายน 2568 และกำหนดให้เกษตรกรนำส่ง
เงินคืนภายในวันที่ 18 เมษายน 2568  

(2) เมื่อออกหนังสือติดตามเงินคืนแล้ว ปลัดก็ได้โทรไปสอบถามศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 
10 เมษายน 2568  เพ่ือจัดเตรียมจัดหาพันธุ์ข้าว (มะลิ 105 ) มาให้เกษตรกรเช่นทุกปีท่ีเคยจัดหา 
แต่ได้ทราบจากศูนย์ในวันนั้นว่าข้าวที่ศูนย์ฯนครราชสีมาหมดในวันนั้นพอดี จึงสอบถามจากเจ้าหน้าที่ว่า
พอจะมีข้าวที่ศูนย์ขอนแก่น หรือศูนย์อ่ืนเหลือบ้างหรือไม่ เจ้าหน้าที่แจ้งว่าศูนย์ขอนแก่นก็หมด  ปลัดจึง
ตัดสินใจว่าในเมื่อข้าวหมด เงินที่เก็บคืนจากเกษตรกรก็ยังไม่ได้ ( ณ วันที่ 10 เมษายน 2568) จึงคิดว่าปีนี้
ก็เว้นไว้ก่อน ปีหน้าค่อยจัดซื้อจัดหาและขอให้ สมาชิกสภา อบต.รังงามของเราได้ชี้แจง ทำความเข้าใจกับ
ประชาชนเกษตรที่ต้องการพันธุ์ข้าวได้ทราบว่าข้าวหมด ประชาชนก็คงเข้าใจได้  

(3) สำหรับเงินเก็บคืนค่าพันธุ์ข้าวก็ได้มอบหมายให้น้องกล้วย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ช่วยนักวิชาการ
เกษตร เก็บรวบรวมจากสมาชิก อบต.ที่ช่วยรวบรวมจากเกษตรกรผู้รับพันธุ์ข้าวแต่ละหมู่บ้าน นำส่งคืนให้ 
หรือรับจากเกษตรกรผู้รับพันธุ์ข้าวนำส่งโดยตรง ณ วันนี้ 14 พฤษภาคม 2568 เก็บได้เป็นส่วนมากเกือบ
ครบแล้ว  แต่ยังมีเกษตรยังส่งไม่ครบอยู่บ้านบุ่งหวาย จำนวน  1 ราย ก็จะได้เร่งรัดติดตามอีกครั้ง เงินค่า
พันธุ์ข้าวของปี  2567 ที่กำลังเก็บคืนปี 2568 นี้ หากเก็บครบก็จะเป็นเงิน 77,950 บาท 

นายสว่าง  บุตรประเสริฐ นายก อบต.รังงาม เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
1. เรื่องจัดซื้อพันธุ์ข้าวหากเลยเวลาจะสายเกินแก้ ผมทำเพ่ือพ่ีน้องประชาชน ประชาชนสอบถามตลอด

พ่ีน้องเกษตรกรก็โทรหานายก แหล่งที่จัดซื้อตามสื่อก็มีสามารถหาแหล่งจัดซื้อข้าวได้ แหล่งไม่ได้มีที่
เดี่ยวที่โคราช มีทุกที่ ลพบุรี ฯลฯ ต้องมีเหตุฯ  นายกกินข้าวอยู่ ประชาชนถาม ชาวบ้านถาม ผมก็
อาสาเข้ามาแก้ปัญหาของประชาชน ข้าราชการต้องช่วยนายก สิ่งไหนที่มันดีอยู่แล้วต้องทำต่อ ผม
ต้องทำให้ประชาชน  

2. ขอบคุณท่านสมาชิก ท่านเป็นผู้ตรวจสอบนายก ท่านไม่ได้ตรวจสอบ 
3. ให้ท่าน ส.อบต.ไปสอบถามชาวบ้านได้เลย ว่าได้เท่าไร   (ต้องการพันธุ์ข้าวเท่าไร) 
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4. เรื่องการติดตามตรวจสอบเสนอให้เป็นรูปของคณะกรรมการ จะได้ติดตาม นายกปฏิเสธไม่ได้ นายก

จะแก้ไขใด้ทัน ฝากให้ท่านประธานสภา ตั้งกรรมการในรูปของคณะกรรมการตรวจสอบว่าบริหารทำ
ถูกต้องไหม เป็นกรรมการติดตามตรวจสอบโครงการฯ 

5. ปีถัดไปวันพืชมงคล ให้ทันท่วงท ี
 

นายสมภาร  ทาระแพน  ประธานสภา อบต.   
1. เมื่อเก็บเงินครบแล้ว อบต.ควรออกหนังสือไปสอบถามความต้องการของประชาชนก่อน จะได้จัดหา

ได้พอดีกับความต้องการของประชาชน หากจัดซื้อมาก่อนแล้วประชาชนไม่ต้องการอาจเกิดปัญหาได้ 
นายพัทธะธงชัย  พิลึก  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เรียนท่านประธานสภา อบต.รังงาม 

1. ขอบคุณท่านนายกครับ ศูนย์ข้าวมีทั่วประเทศก็จริงแต่เมื่อวันที่  10 เมษายน 2568 ศูนย์โคราชข้าว
หมดแล้ว ปกติทุกปี อบต.เราก็ติดต่อจากศูนย์โคราช ในช่วงเดือนเมษายนข้าวก็มีให้ยังไม่หมด ส่วน
น้อยที่จะหมด เมื่อหลายปีก่อนผมก็เคยไปขนข้าวอยู่ศูนย์ขอนแก่นมาให้ 1 ครั้งเพราะที่ศูนย์โคราช
หมด  ผมเป็นผู้ปฏิบัติสนองนโยบายอยู่แล้ว 

2. การทำงานในรูปคณะกรรมการที่ท่านนายกแนะนำ ผมก็เสนอให้ตั้งคณะกรรมการจาก ส.อบต.ทุก
ท่านเพราะ ส.อบต.ท่านเป็นผู้ติดตามรวบรวมเงินนำส่งให้ อบต.เราอยู่แล้ว 

3. การจัดหาเมื่อเก็บเงินครบแล้วก็จะไปหาให้ครับ เรื่องพันธุ์ข้าว  
4. เสนอให้เพ่ิมงบจัดซื้อพันธุ์ข้าวเพิ่มเติมครับ เนื่องจากข้าวไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร 

นายสว่าง  บุตรประเสริฐ นายก อบต.รังงาม เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
1. ก่อนอ่ืนก็ขอซักซ้อมเกษตรกรถึงตราของกรมการข้าวสีขาวส้ม ชาวบ้านยังยึดติดกับตราของกรมการ

ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว อยากให้ลองเปลี่ยน 
2. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผมติดต่อไปที่ ลพบุรี บอกว่าวันที่ 15-16 ให้ไทรไปใหม่  
3. ที่สุรินทร์หมด/ขอนแก่น/ เพชรบูรณ์/ ลพบุรี ไม่เหลือ 
4. สหกรณ์การเกษตรจัตุรัสมีแต่ขายถุงละ 680 บาท (ราคาจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวถุงละ 625 บาท) 
5. ฝากท่านประธานสภาพิจารณา จะเปลี่ยนแนวทางไหม เปลี่ยนไปใช้ทางสุรินทร์ (กลุ่มข้าววิสาหกิจ

ชุมชน ตำบลพระแก้ว อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์) 
นางรัญธม  พิลึก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.รัง
งามทุกท่าน 

1. ขอเสนอความคิดเห็นค่ะ ข้าวจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ของกรมการข้าวจะมีมาตรฐาน มีการควบคุม
การผลิต เปอร์เซ็นการงอกของเมล็ดพันธุ์ก็จะดี เราไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องคุณภาพ ฉะนั้นถ้ายังมีอยู่ที่
สหกรณ์การเกษตรจัตุรัสซึ่งอยู่ใกล้ ถึงจะราคาสูงกว่าซื้อจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอยู่บ้าง  แต่เราไม่ต้อง
มีค่าขนส่งไกล คุณภาพก็เชื่อถือได้  เห็นสมควรพิจารณาจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวที่
สหกรณ์การเกษตรจัสตุรัสนำมาจำหน่ายค่ะ 
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นายชาญชัย  บุตรประเสริฐ รองประธานสภา อบต. เรียนท่านประธานสภา อบต. 

1. ผมเสนอให้ทำหนังสือไปวันนี้ ให้ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านประชาสัมพันธ์ สำรวจความต้องการพันธุ์ข้าว 
นายสว่าง  บุตรประเสริฐ นายก อบต.รังงาม เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

1. ณ วันนี้ที่สหกรณ์การเกษตรจัตุรัสไม่แน่ใจว่าจะยังมีอยู่ไหม น่าจะหมด และที่ศูนย์พันธุ์ข้าวทุกแห่ง
หมดเพราะ ประชาชนรวมกลุ่มและไปซื้อกิโลละ 5 บาทจากโครงการฯ.......ทำให้ข้าวหมดสต๊อก 

2. สำหรับข้าวที่สุรินทร์ (กลุ่มข้าววิสาหกิจชุมชน ตำบลพระแก้ว อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์) นายกจะ
ไม่ให้เกินราคาถุงละ 625 บาทรวมค่าขนส่ง ถ้าท่าน ส.อบต.ตกลงเอาที่สุรินทร์ นายกก็จะได้ขอเป็น
มติที่ประชุมสภาเอาข้าวสุรินทร์ 

 นายสมภาร  ทาระแพน  ประธานสภา อบต.  ขอมติที่ประชุมสภา 
 ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวจากกลุ่มข้าววิสาหกิจชุมชนฯจังหวัดสุรินทร์ ด้วยเสียง 9 เสียง ผู ้
          เข้าประชุม 9 คน  
 
  นายบุญชู  ธุระธรรม สมาชิกสภา อบต.บ้านบุฝ้าย หมู่ที่ 3  เรียนท่านประธานสภา อบต.ที่เคารพ 

1. ผมมีเรื่องอยากสอบถามคณะผู้บริหาร ว่าโครงการศึกษาดูงานถึงไหนแล้วครับ ท่าน ส.อบต.ทุกท่านก็
อยากทราบ 

นายสว่าง  บุตรประเสริฐ นายก อบต.รังงาม เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
1. สมาชิกก็ได้ร่วมงานกันมา 4 ปีสัญญาก็เป็นสัญญาครับ ในอนาคตที่จะมาถึงนี้ครับ นายกตั้ง

งบประมาณไว้แล้ว ถ้าหากจำไม่ผิด ตั้งไว้ 260,000 บาท ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน ปลายพฤษภาคม-ต้น
มิถุนายน หาเวลาที่เหมาะสมที่สุด หากเลยไปก็จะฝนตก หน้าฝนการเดินทางก็อาจจะไม่ปลอดภัย
สำหรับสถานที่ศึกษาดูงาน ก็จะหารือนอกรอบนะครับ ว่าจะไปที่ใด ยกตัวอย่างเช่น ตั้งตุ๊กตาไว้  3 
แห่ง ภูเขา ทะเล อ่ืนๆ ให้เห็นพร้องต้องกัน นายกได้มอบหมายให้หัวหน้าสำนักปลัดดำเนินการแล้ว 
ว่าจะดำเนินการไปอาจจะเป็นล่องแพเมืองกาญ หรือที่ใดก็จะปรึกษาหารืออีกครั้ง 

2. เรื่องโครงการช่วงนี้กำลังเร่งดำเนินการท่อลอดเหลี่ยมฯ ฝากให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติไปดูหน้างาน 
ติดตามงานโครงการของหมู่บ้านของท่าน ถ้าท่านยังรักอาชีพในการเมืองก็เป็นโอกาสของท่านที่จะลง
ไปติดตามงาน 

3. สภาเอาไว้แก้ปัญหา โดยยึดมติที่ประชุม ออกนอกท่ีประชุมก็มีอะไร 
4. เรื่องเงินช่วยเหลืองานศพ น่าจะเป็นช่วงสุดท้าย ช่วง 180 วันก่อนครบวาระ ก็อาจจะงดไว้ก่อน เรื่อง

การเมืองต้องรอบรู้ ถ้าจ่ายได้ก็อาจจะไม่ลงชื่อ 
  

มติที่ประชุมรับทราบ 
 

-- 
เมื่อไม่มีเรื่องอ่ืนใดอีก ประธานสภา อบต.  จึงกล่าวปิดประชุม  เวลา  12.05  น. 
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ลงชื่อ   รัญธม  พิลึก  ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม ลงชื่อ เที่ยง  พิมพ์ไธสงค์ ผู้ตรวจรายงานฯ 

                  (นางรัญธม  พิลึก)            (นางเที่ยง  พิมพ์ไธสงค์)       
           ปลัด  อบต./เลขานุการสภา  อบต.     กรรมการตรวจรายงานการประชุม    
 

ลงชื่อ  ณรงค์ชัย  สุริยะ ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ           ลงชื่อ บุญชู  ธุระธรรม ผู้ตรวจรายงานฯ           
                 (นายณรงค์ชัย  สุริยะ)                    (นายบุญชู  ธุระธรรม) 
      ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม                       กรรมการตรวจรายงานการประชุม   

 
สภา อบต.รังงาม  มีมติรับรองรายงานการประชุมนี้ เมื่อ สมัยประชุมสามัญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่
......1......เดือน กรกฎาคม   พ.ศ. 2568  

 
                  ลงชื่อ สมภาร ทาระแพน ผู้รับรองรายงาน 
                            (นายสมภาร ทาระแพน)            
                                   ประธานสภา อบต. 
 


